



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง

ที่ ๕๓/๒๕๕๙

เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของการไฟฟ้านครหลวง

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ของการไฟฟ้านครหลวง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (มอก. ๑๘๐๐๑) และให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร
เพื่อแสดงเจตจำนงมุ่งมั่นที่จะรักษาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทั้ง
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ ๓๘/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ของการไฟฟ้านครหลวง และให้ใช้นโยบายที่แนบท้ายประกาศนี้แทน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) ชัยยงค์ พัวพงศกร
(นายชัยยงค์ พัวพงศกร)
ผู้ว่าการ

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของการไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง มุ่งมั่นและสนับสนุนให้พนักงานได้ทำงานด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนทั่วไป และสาธารณะ ด้วยความเชื่อมั่นว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ โดย

๑. ดำเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. ๑๘๐๐๑) อย่างจริงจัง รักษาการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย พร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการขององค์กร

๒. จัดการกำกับ ดูแล ควบคุม ปรับปรุง และป้องกันอันตราย ความเจ็บป่วยจากการทำงาน การบริการไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามที่ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยกำหนดไว้

๓. ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด มาตรฐานการปฏิบัติต่าง ๆ ในการทำงานด้วยความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

๔. จัดสรรทรัพยากรในการดำเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

๕. รมรงค์ เผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องได้รับ คำปรึกษา แนะนำ ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ เกิดจิตสำนึก มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
